

**Sáng 5.9, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 và vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.**

Tham dự lễ khai giảng có ông Trần Hòa Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Minh Á - Chánh thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cùng đông đảo quý đại biểu, quý thầy cô giáo, phụ huynh cùng các em học sinh toàn trường.



Ông Trần Hòa Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Ban giám hiệu nhà trường

Phát biểu khai giảng năm học mới, thầy Nguyễn Văn Tới, Phó hiệu trưởng Phụ trách Trường THPT Hoàng Văn Thụ, cho biết: *"Năm học 2024 - 2025 là một năm học đặc biệt mang ý nghĩa quan trọng, năm học đầu tiên từ lớp 1 đến lớp 12 đều thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm học Trường THPT Hoàng Văn Thụ được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia sau 43 năm xây dựng và trưởng thành. Điều này đã khẳng định sự ghi nhận của cấp trên về mức độ hoàn thành các nhiệm vụ cũng như khẳng định về chất lượng, uy tín của trường đối với ngành, với xã hội"*.

Trường THPT Hoàng Văn Thụ xuất thân là trường cấp 2, 3 được thành lập vào năm 1981 tại số 14 Đặng Tất, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 2011, Trường THPT Hoàng Văn Thụ sáp nhập với trường THPT Bán công Nguyễn Trường Tộ nên có thêm cơ sở 2 tại số 2 Hòn Chông, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang.

Trải qua 43 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Hoàng Văn Thụ không ngừng phát triển, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của con em học sinh phía bắc TP.Nha Trang. Từ chỗ chỉ có 18 phòng học đơn sơ, đến nay cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản hoàn thiện theo hướng hiện đại với các dãy phòng cao tầng kiên cố. Toàn trường hiện có 42 phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng chống lóa, đèn, quạt cùng hệ thống máy chiếu, ti vi màn hình lớn và một số thiết bị dạy học hiện đại. Bên cạnh đó, trường có các phòng hỗ trợ phục vụ công tác dạy và học như: 3 phòng thí nghiệm, thực nghiệm; 2 phòng học tin học; 1 phòng học ngoại ngữ; 2 phòng thư viện; 1 phòng y tế...



Ông Nguyễn Minh Á – Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng chứng nhận đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Trường đã không ngừng lớn mạnh và ngày khẳng định được vai trò, uy tín với phụ huynh, học sinh. Cụ thể, 5 năm vừa qua, Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi như đạt 5 giải nhất, 14 giải nhì, 18 giải ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; đạt giải ba Cuộc thi Robocon UEH; 11 giải nhì, 19 giải ba và nhiều giải khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh...

Hiện nay, nhà trường có 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên; trong đó có 15 thạc sĩ, có 42 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh và 1 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp quốc gia. Nhà trường có 4 giáo viên được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, 12 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen; 1 giáo viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; 3 giáo viên được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; 5 giáo viên được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen và 45 cán bộ, giáo viên được Công đoàn ngành Giáo dục khen.



Học sinh tham dự lễ khai giảng

Năm học 2023-2024, nhà trường được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn nhà trường xếp top đầu khối thi đua, được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, trường có 28 học sinh có tổ hợp môn xét vào đại học từ 27 điểm trở lên (trong đó có em đạt 28,5 điểm, trung bình môn 9,5 điểm) và có trên 200 em có tổ hợp môn xét tuyển đại học từ 24 điểm điểm trở lên.

Năm học 2024-2025, trường có 42 lớp với tổng số 1.899 học sinh và 119 cán bộ giáo viên, người lao động. Bước vào năm học mới, thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ tiếp tục nỗ lực tự học, tìm tòi, không ngừng sáng tạo, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, phần mềm trí tuệ nhân tạo trong dạy và học để có những bài giảng hay, tiết học hiệu quả từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; người thầy ưu tú - người trò yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; xứng đáng là một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy và uy tín đối với phụ huynh.



Thầy Nguyễn Văn Tới - Phó hiệu trưởng Phụ trách Trường THPT Hoàng Văn Thụ tuyên dương các em học sinh thủ khoa

Tại Lễ khai giảng năm học mới, Trường THPT Hoàng Văn Thụ vinh dự được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Nhà trường cũng đã trao 3 phần quà cho 3 học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Khánh Hòa trao 6 suất học bổng (1,5 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong học tập.